

# คม·ชัด·ลึก

ปีที่ 16 ฉบับที่ 5546 วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 หน้า 6

## ขับเคลื่อน 'ยโสธรโมเดล'สู่อาเซียน หวังไทยศูนย์กลาง 'เกษตรอินทรีย์'

อีกครั้งของรัฐบาลไทยภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มีการปิดฝุ่นนโยบายเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติ หลังจากที่ถูกชะงักกันเกิดจากความไม่ชัดเจนและไร้จุดยืนของรัฐบาล ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะนโยบายการจำหน่ายข้าวเปลือกคืนละ 1.5 หมื่นบาท ทำให้เกษตรกรที่แปลงเกษตรอินทรีย์หันมาปลูกข้าวที่มีราคาดีกว่า หลังจากที่รัฐบาลก่อนหน้ามีการกำหนดเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติมาครั้งหนึ่งแล้ว ระหว่างปี 2549-2552

การกำหนดเกษตรอินทรีย์เป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลปัจจุบันนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ข่ายใหญ่ โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล็งเห็นว่าเบื้องต้นเน้นให้เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หรือจีเอพี สำหรับเกษตรกรที่มีความพร้อม โดยกระทรวงเกษตรฯ จะส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าสู่ระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ หรือ ออแกนิก เพื่อยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัย เป็นไปตามความต้องการของตลาด และเห็นว่าในพื้นที่ จ.ยโสธร มีเกษตรกร 10 กลุ่ม กว่า 3,000 คน ที่ปลูกหลักธัญพืชทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วมาช้านานกว่า 20 ปี

ด้วยเหตุนี้กระทรวงเกษตรฯ จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือเอ็มโอยู เมื่อต้นปี 2559 กับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร หรือ "ยโสธรโมเดล" ด้านเกษตรอินทรีย์ครอบคลุมทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ พร้อมผลักดันให้ จ.ยโสธร เป็นต้นแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป จนถึงการตลาด ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ หรือ "ออแกนิก" ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติและตลาดโลก คาดว่าในปี 2560 จะสามารถพัฒนาพื้นที่ จ.ยโสธร เข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นจาก 4 หมื่นไร่ เป็น 1 แสนไร่ และยังมีเป้าหมายขยายพื้นที่ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อย 10% เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน และล่าสุดระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม จ.ยโสธร มีการจัดงาน "เกษตรอินทรีย์ยโสธร 2559" หรือ "ยโสธร ออแกนิก แฟร์ 2016" ณ ศาลากลางจังหวัด

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า ปัจจุบัน จ.ยโสธร เป็นเมืองต้นแบบเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์จังหวัด "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน" เนื่องจากเกษตรกรในจ.ยโสธร ทำเกษตรอินทรีย์มานานกว่า 20 ปี และมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง แต่เนื่องจากในช่วง

ที่รัฐบาลมีนโยบายรับจำหน่ายข้าวเปลือก ทำให้เกษตรกรบางส่วนกลับไปทำนาอีก แต่มี 10 กลุ่มที่เข้มแข็งยังคงทำเกษตรอินทรีย์เช่นเดิม โดยมีสมาชิกกลุ่มกว่า 3,000 ราย มีพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์กว่า 37,000 ไร่

"ปัจจุบันเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ใน จ.ยโสธร ทั้งหมด 7.9 หมื่นไร่ ได้รับการรับรองแล้ว 5.8 หมื่นไร่ เรามุ่งเน้นการขยายพื้นที่การทำเกษตรอินทรีย์ให้ได้ไม่น้อยกว่า 1 แสนไร่ ตามแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร 2559-2562 นอกจากนี้ยังมีแผนงานในการใช้พื้นที่ที่ทำเกษตรอินทรีย์ในการทำการประมงและการปศุสัตว์แบบ



เกษตรอินทรีย์ของ จ.ยโสธร นั้น ได้กำหนดตำแหน่งการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ ที่มีการกำหนดเป้าหมายในการเสริมความเข้มแข็งและการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน ครองนโยบายสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลที่จะพัฒนาการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรที่สามารถสร้างผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ มีมูลค่า โดยไม่ต้องวิตกกังวลาราคาที่ไม่แน่นอนของสินค้าเกษตรตามที่ปรากฏในปัจจุบัน

อินทรีย์ ปัจจุบันผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของจ.ยโสธรกว่า 90% ถูกทยอยออกไปสู่ต่างประเทศผ่านผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์หลายราย" นายบุญธรรมกล่าว

ด้าน นางอภิรดี ดันตรารณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงาน "เกษตรอินทรีย์ยโสธร 2559" ว่ายุทธศาสตร์



ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของยโสธร - ผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรอินทรีย์

ส่วนกรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการเลือกเอาแนวทางการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ของ จ.ยโสธร เป็นเมืองต้นแบบที่เรียกว่า “ยโสธรโมเดล” เพื่อการรณรงค์ ส่งเสริมให้จังหวัดต่างๆ นำไปเป็นต้นแบบเกษตรอินทรีย์ เป็นการทำการเกษตรแบบประณีตโดยใช้วิถีธรรมชาติต่อไป กระทรวงพาณิชย์ก็มีนโยบายชัดเจนที่จะสนับสนุนสินค้าอินทรีย์ไทยสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลาดสินค้าอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์ปี 2560-2564 ภายใต้วิสัยทัศน์ “ไทยเป็นผู้นำด้านการผลิต การค้า และการบริโภคสินค้าอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน” ต่อไป

“การทำเกษตรอินทรีย์ของไทยเรามีแนวโน้มการขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะพริก กาแฟ ผลไม้ และการทำฟาร์มแบบผสมผสาน ทำให้มีการเติบโตในสินค้ากลุ่มนี้ค่อนข้างสูง ตลาดต่างประเทศก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งสหรัฐอเมริกาและยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เยอรมนี สวีเดน เป็นต้น เพราะคนในประเทศเหล่านี้ หันมาห่วงใยชีวิตและใส่ใจในสุขภาพกันมากขึ้น” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าว

สำหรับ “เกษตรอินทรีย์” ตามนัยของสหพันธ์เกษตรกรนานาชาติ (IFOAM) คือระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารและเส้นใย ด้วยความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ โดยเน้นการปรับปรุงบำรุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืชสัตว์และระบบนิเวศ การเกษตรอินทรีย์จึงลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัด ศัตรูพืช และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ขณะเดียวกันก็ประยุกต์ใช้ของธรรมชาติในการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาความต้านทานต่อโรคของพืชและสัตว์เลี้ยง

อย่างไรก็ตามแปลตรงๆ ตามตัวอักษรก็คือ ระบบการเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในการปรับปรุงบำรุงดิน ไม่ใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช ตลอดจนไม่ใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ นอกเหนือไปจากการไม่ใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมีและสารสังเคราะห์ทั้งหมด ทั้งในดินในน้ำและในอากาศ ก็ต้องไม่มีสารเหล่านี้ตกค้างอยู่อย่างน้อย 3 ปีนั่นเอง

● ดลมนัส กาเจ ●